

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình dư luận thanh niên quý III năm 2023**

-----

Thực hiện Công văn số 6905/MTTW-BTT ngày 13/9/2023 của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc báo cáo tình hình nhân dân quý III năm 2023, trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; phản ánh từ các cơ quan báo chí của Đoàn, theo dõi, nắm bắt, khảo sát dữ liệu trên không gian mạng; Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình dư luận thanh niên quý III năm 2023, cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH DƯ LUẬN THANH NIÊN QUÝ III**

Trong quý III/2023, trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội, ghi nhận có **659.013** tin, bài liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong đó, thông tin từ mạng xã hội là **452.860** tin, bài; từ báo chí điện tử, blog, website là **148.668**. Luồng thông tin tiêu cực chiếm tỷ lệ **5.94%**. Việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện thường xuyên và thông qua nhiều kênh thông tin, từ báo chí, từ báo cáo của cơ sở, từ các điều tra, khảo sát định kỳ, từ việc chủ động cử cán bộ thâm nhập vào các trang, các diễn đàn lớn. Bên cạnh đó, Đoàn đã áp dụng việc theo dõi diễn biến thông tin, dư luận xã hội thanh niên trên không gian mạng thông qua công cụ dữ liệu lớn, cho thông tin chính xác, nhanh nhạy hơn và đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, còn có một số vấn đề đoàn viên, thanh niên băn khoăn, quan tâm, lo lắng như: tình xung đột Nga - Ukraina kéo dài, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tình trạng mất an toàn thực phẩm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu; tình hình vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp..., một số vấn đề về tình hình bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, tình trạng người tham gia giao thông là thanh niên, học sinh vi phạm luật giao thông có xu hướng gia tăng,... tác động tiêu cực đến tâm trạng chung của thanh niên và toàn xã hội

#### **II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯ LUẬN XÃ HỘI THANH NIÊN QUAN TÂM**

##### **1. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

Dư luận thanh niên trong quý III tiếp tục quan tâm, đặt niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt; nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng tinh thần không

có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó, thanh niên dành sự quan tâm, thảo luận nhiều đối với công tác xét xử các vụ án: “Chuyến bay giải cứu”; “Công ty AIC”; “Công ty Tân Hoàng Minh”; “Công ty Vạn Thịnh Phát”; “Nâng không giá cây xanh ở Hà Nội”... và các tình tiết xung quanh các vụ án. Nhìn chung, đại bộ phận thanh niên lên án những hành vi vi phạm của các bị cáo; đánh giá cao quá trình xét xử, sự công tâm trong các bản án dành cho các đối tượng vi phạm pháp luật; cho rằng đây sẽ là lời cảnh tỉnh đáng thếp, góp phần phòng ngừa tệ nạn tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm pháp luật; thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao sự nghiêm minh, không có vùng cấm trong chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng ta. Bên cạnh đó, dư luận thanh niên bày tỏ đồng tình với việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cho rằng đây là quy định “hợp lòng dân”. Thanh niên mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, đồng bộ các giải pháp, có cơ chế thưởng phạt phân minh; bên cạnh đó cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, người lao động phát huy khả năng sáng tạo, cống hiến vì tập thể; đồng thời tăng cường. Bên cạnh đó, thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội.

## **2. Về tình hình chính trị trong nước và thế giới**

- Trong quý III, dư luận thanh niên quan tâm đến tình hình thế giới, lo lắng trước tình hình căng thẳng trong xung đột Nga - Ukraine. Tiến sĩ Hun Manet, được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ mới. Ông Ali Mahaman Lamine Zeine đã được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm làm Thủ tướng mới. Ông Srettha Thavisin được đề cử làm Thủ tướng Thái Lan. Tân Tổng thống Paraguay Santiago Penã tuyên thệ nhậm chức quốc gia Nam Mỹ. Ông Tharman Shanmugaratnam đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống thứ 9 của Singapore. Xung đột giữa Armenia và Azerbaijan về khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Bên cạnh đó, thanh niên dành sự quan tâm, thể hiện chia sẻ với Nhân dân Maroc sau trận động đất làm gần 3000 người thiệt mạng và 16.000 người bị thương và Nhân dân Libya sau trận lũ quét do vỡ đập làm khoảng 20.000 người thiệt mạng. Trên các trang cá nhân của thanh niên, các trang cộng đồng của Đoàn, Hội, Đội đồng loạt đăng tải thông điệp chia sẻ tình cảm, động viên Nhân dân hai nước.

- Đối với tình hình chính trị trong nước, dư luận thanh niên quan tâm đến một số thông tin, cụ thể như:

Thanh niên quan tâm đến thông tin Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chuyến công tác 2 ngày (16 - 17/9) tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây để dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO, CABIS) 2023, chuyến công tác tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Ngay sau đó, Thủ tướng

Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23/9/2023. Đây là nội dung được thanh niên quan tâm với hàng loạt các hoạt động tiếp xúc song phương của Thủ tướng với lãnh đạo, nguyên thủ các nước và các tổ chức quốc tế, các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc.

Thanh niên tiếp tục quan tâm đến các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia; thể hiện tình yêu nước, lên án các hành động xâm phạm chủ quyền, ủng hộ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, phát ngôn của Bộ Ngoại giao liên quan đến giải quyết các vấn đề trên biển Đông. Tuy nhiên, thanh niên cũng nhận thấy trên không gian mạng xuất hiện nhiều luồng thông tin trái chiều, kích động biểu tình, gây rối, đi ngược lại chủ trương chung của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt, có nhiều hoạt động chống phá, lôi kéo hướng đến đối tượng thanh niên. Thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin định hướng về tình hình biển Đông; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các hoạt động thực địa của các cơ quan chức năng đảm bảo giữ vững chủ quyền biển đảo; áp dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường rà quét, bóc gỡ, ngăn chặn những thông tin xấu độc về tình hình biển Đông nói chung và vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam nói riêng.

Thanh niên quan tâm đến việc thực hiện Thông tư 24 về đăng ký xe của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Theo đó, biển số định danh là biển số xe được cấp và được quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh phải đảm bảo là biển số có ký hiệu số seri, kích thước biển số, số màu biển số theo quy định của Thông tư 24 về đăng ký xe. Tuy nhiên dư luận cho rằng nếu chỉ đơn thuần đọc quy định rất khó hiểu, mong muốn có thêm hướng dẫn hoặc được các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể. Đây là một thông tư mới, liên quan nhiều đến đoàn viên thanh niên, vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền về Thông tư 24, các quy định về biển số định danh, thủ tục cấp, thời hạn cấp, việc cấp nếu chuyển nơi cư trú... đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9/2023 nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013 - 2023). Bên cạnh nhiều nội dung quan trọng của chuyến thăm, thanh niên đặc biệt quan tâm đến việc hai nước đã công bố xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ. Thanh niên khẳng định chuyến thăm đã làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Thanh niên cho rằng, chuyến thăm là thành quả từ nhiều nỗ lực của Chính phủ và Nhân dân 2 nước vì hòa bình, phát triển. Đó là một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao của Việt Nam, thể hiện chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam trong thời hội nhập và toàn cầu hóa.

Thanh niên đặc biệt quan tâm đến Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, đây là diễn đàn quan trọng để các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam có cơ hội giao lưu với hơn 300 đại biểu Quốc hội, Nghị sĩ, đại biểu quốc tế. Hội nghị được Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14 - 17/9/2023 tại Hà Nội với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Dự luận cho rằng Hội nghị lần này đã góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU- tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; đồng thời cho thấy sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

## **2. Về tình hình giáo dục**

Thanh niên quan tâm đến thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Trước tình hình thiếu hụt giáo viên mầm non như hiện nay vì nhiều lý do như tiền lương, tiền công, chính sách của giáo viên mầm non rất thấp, áp lực công việc cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hạn chế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nên đa phần ý kiến dự luận tán thành việc xem xét đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhất là đối với cấp học mầm non.

Thanh niên quan tâm đến nội dung phát biểu tại phiên giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa chiều 14/8. Đa số ý kiến đều ủng hộ biên soạn một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước, tránh lãng phí tiền của dân và tài nguyên của đất nước. Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ gây rất nhiều khó khăn cho giáo viên, phụ huynh, người quản lý và đặc biệt là quá trình tự học của học sinh; cần viết lại một bộ sách giáo khoa chuẩn theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thanh niên quan tâm đến công tác chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024 ở các cấp học, thực tế cho thấy tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hệ thống trường công và đội ngũ giáo viên đang thiếu trầm trọng. Dự luận mong muốn các cơ quan liên quan cần có giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp nhằm đảm bảo các em trong độ tuổi trung học phổ thông có cơ hội học tập đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục.

Tại một số tỉnh, thành phố xảy ra một số vụ việc khiến thanh niên quan tâm như: Tại Thanh Hóa, dự luận quan tâm đến vụ việc nổ bóng bay trong lễ khai giảng của trường Tiểu học Yên Phú khiến 10 học sinh bị thương, đa số bị bỏng ở cánh tay và vùng mặt. Dự luận cho rằng cần lên án đối tượng hút thuốc tại môi trường học đường, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe cho các em học sinh và nguy cơ cháy nổ tại trường học. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng và Nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức và bảo vệ sức khỏe cho các bạn học sinh trong môi trường sư phạm. Bên cạnh đó, thanh niên thảo luận nhiều về thông tin bảng kê thu tiền đầu năm của Trường THPT Thanh Miện III tỉnh Hải Dương, với tổng các khoản thu gần 9 triệu đồng/học sinh. Một số phụ huynh của

trường này cho rằng có nhiều khoản thu không hợp lý, lạm thu như tiền ghé ngôi, nước uống, tiền tivi và xã hội hoá..., nhiều ý kiến cho rằng với khoản thu cao như thế sẽ rất khó khăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có con, em đang theo học tại ngôi trường này. Thanh niên và phụ huynh đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra lại các khoản thu trên và điều chỉnh đúng theo quy định, tránh để hiện tượng “lạm thu” xảy ra.

### **3. Về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm**

Thời gian gần đây, bệnh đau mắt đỏ bùng phát và lây lan ở nhiều tỉnh trên cả nước có nguy cơ lây lan thành dịch. Trước tình hình gia tăng ca bệnh đau mắt đỏ, đặc biệt là trẻ đi học khi thời điểm mùa tựu trường, khi phát hiện có dấu hiệu đau mắt đỏ cần đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, hướng dẫn và chăm sóc phù hợp. Bên cạnh đó, dư luận cũng rất lo ngại trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng trên cả nước, diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc, ca bệnh nặng, số ổ bệnh đều tăng cao. Đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh, cách phòng, chống và biện pháp xử lý khi mắc bệnh trong đoàn viên thanh niên và người dân.

Thanh niên quan tâm đến vụ việc 20 học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm, nghi do uống nước đóng gói và kẹo được bán trước cổng trường. Cụ thể, trong giờ ra chơi, hơn 20 học sinh Trường Tiểu học Việt Chu (Cao Bằng) ra mua kẹo, nước đóng gói trước cổng trường để ăn, uống. Ngay sau đó, các em có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng... Khi nhận thông tin, thầy cô và cán bộ y tế của trường đã đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang để cấp cứu. Dư luận mong muốn cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các cửa hàng bán trước cổng trường, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tại Quảng Nam, dư luận quan tâm đến vụ 141 người trong đó có 33 người nước ngoài, nhập viện do ngộ độc vì ăn bánh mì Phượng tại Hội An (Quảng Nam). Theo kết quả ban đầu, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày. Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt). Điều này dấy lên làn sóng dư luận xã hội về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các quán ăn và việc cấp phép của các cơ quan chức năng.

### **4. Tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm**

Thanh niên quan tâm và bày tỏ lo ngại đối với các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội đang có chiều hướng gia tăng, như: lừa đảo trực tuyến quốc tế tại các quốc gia lân cận như Campuchia, Lào, Philippines, nhiều người Việt tham gia vào các mạng lưới này; lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”; lừa đảo “khóa sim” vì chưa chuẩn hóa thuê bao, chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí, cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cò bạc, cá độ, tín dụng đen, lừa đảo tuyển

cộng tác viên online,... một số sinh viên, thanh niên mất cảnh giác và vẫn bị sập bẫy bởi các đối tượng lừa đảo. Thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng cần chỉ đạo rà soát để tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bổ sung các chế tài cần thiết để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; có ý kiến để Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông có phương án kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lợi dụng không gian mạng, môi trường internet để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; tạo điều kiện, cơ chế để người dân kịp thời phản ánh, tố giác tội phạm.

Thanh niên quan tâm đến các loại ma túy chiết xuất từ cây cần sa, có trong các loại thực phẩm chức năng làm đẹp da hay chữa ung thư dưới vỏ bọc là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ đoạn trộn ma túy trong gói ni lông “đội lốt” các nhãn hiệu cà phê “White Coffee”, “Coffee House” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thanh niên mong muốn mỗi người sẽ tích cực tham gia tố giác tội phạm liên quan đến ma túy, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đồng thời mạnh dạn tố cáo những tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy cho chính quyền địa phương nơi mình cư trú.

Thanh niên quan tâm và thảo luận về việc Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ em, trẻ sơ sinh trên không gian mạng. Thanh niên cho rằng hành vi tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán trẻ vừa sinh dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức con người. Thanh niên mong muốn các gia đình hiếm muộn muốn nhận con nên đến các trung tâm có uy tín để nhận con, không nên thông qua trung gian để đề phòng kẻ gian lợi dụng. Thanh niên hy vọng rằng những gia đình khó khăn, không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức có uy tín, không giao dịch buôn bán trẻ em và trẻ sơ sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Cùng với đó, thanh niên mong muốn rằng các cơ quan, tổ chức nên có những biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi buôn bán con người (đặc biệt là trẻ em) dưới mọi hình thức.

## **5. Các vụ việc xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn đuối nước ở trẻ em**

Tình hình tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong thời gian qua vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trong dịp hè và khai giảng đầu năm học mới<sup>1</sup>. Dự luận mong rằng nhà trường và các tổ chức, đoàn

<sup>1</sup> Nhiều vụ đuối nước trẻ em như: tỉnh Nghệ An xảy ra 05 vụ đuối nước khiến 07 em tử vong ở lứa tuổi thanh thiếu nhi; 03 cháu nhỏ trong một gia đình tử vong khi theo cha mẹ ra sông cào hến ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Nam; 02 cháu nhỏ ở Sơn La bị đuối nước khi đi cùng bà cắt cỏ cho cá; Nam sinh 16 tuổi ở Nam Định tử vong khi đi tắm cùng bạn ở sông trước nhà; 03 em học sinh ở Gia Lai bị đuối nước khi đi chăn bò cùng bố mẹ; 03 em nhỏ bị đuối nước tại Đắk Nông; 02 cháu bé tử vong do bị trượt chân ngã xuống ao gần nhà tại Bắc Giang; vụ đuối nước (em L.T.A.Đ, sinh năm 2017 tại tỉnh Hà Nam) vào chiều ngày 11/8; vụ đuối nước trẻ em (em R.L.D, sinh năm 2014, tỉnh Gia Lai); vụ đuối nước trẻ em (em L.G.M, sinh năm 2012 và em Ban N.T.L, sinh năm 2016, tỉnh Lâm Đồng); cháu Nguyễn Mạnh Nhất (sinh năm 2010, tỉnh Bắc Giang) cùng nhóm bạn đi tắm ở sông Thương nhưng không may bị đuối nước; ở Gia Lai xảy ra 3 vụ đuối nước nạn nhân là em Kơn (sinh năm 2005), em Ksor H'Ly Đa (sinh năm 2014) và em Ksor Tiên (sinh năm 2017); vụ đuối nước khiến 2 em (cùng sinh năm 2020, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) tử vong; 6 cháu nhỏ rủ nhau tắm hồ, 2 anh em ruột mất tích do đuối nước ở Cao

thể địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền các kỹ năng an toàn về phòng chống đuối nước, gia đình cần quyết liệt trong việc cấm các em tự ý đi tắm, bơi ở những nơi nguy hiểm mà thiếu sự trông coi, giám sát của người lớn trong dịp hè. Bên cạnh đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc trong cùng 01 ngày, liên tiếp xảy ra 2 vụ học sinh tử vong tại bể bơi trường học ở Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam (quận Hà Đông, Hà Nội), một học sinh lớp 9 tử vong khi đang bơi tại bể bơi của nhà trường ngay trong giờ học bơi và vụ việc một học sinh 13 tuổi ở Nghi Lộc (Nghệ An) cùng nhóm bạn đến bể bơi của một trường THPT ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An tắm và bị đuối nước. Dư luận và phụ huynh lo ngại trước sự việc trên, mong muốn nhà trường và các cơ quan chức năng cần đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh trong nhà trường trước thềm năm học mới.

Thanh niên dành sự quan tâm, thảo luận về việc dù vừa bắt đầu năm học mới được ít ngày nhưng đã có nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra ở các địa phương, gây ảnh hưởng không tốt cả về tâm lý và sức khỏe của học sinh là nạn nhân của các vụ việc<sup>2</sup>. Thanh niên mong muốn các cơ quan, tổ chức cần tăng cường các hoạt động định hướng nhận thức đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên cùng với đó tiếp tục tổ chức các diễn đàn “xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, các lớp tập huấn kỹ năng phòng vệ, tự vệ, kỹ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng cách phủ sóng các hình ảnh, video về hành động đẹp trong trường học, các việc làm tốt, các hình ảnh đẹp liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, dư luận bày tỏ thái độ bức xúc trước vụ việc giết con ruột tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ là chị T.T.T.V (38 tuổi) nên mua rượu về nhà uống, khi có “ma men” trong người không làm chủ được hành vi nên đã dùng tay bóp cổ con gái là N.T.K.N dẫn đến tử vong và gửi lên một nhóm zalo. Dư luận trong thanh niên lên án gay gắt với hành vi này và đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho việc sử dụng rượu, bia. Đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tăng cường tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, đời sống, xã hội.

## **6. Việc bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai**

Thanh niên tiếp tục lo lắng trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (đá, cát, sạn) trên các dòng sông; tình trạng sạt lở, lũ lụt ngập úng ngày càng

---

Bảng; 02 em học sinh chèo thuyền ra cánh đồng (xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đang trong thời gian bị ngập lụt cầu cá thì bị lật thuyền, khiến 01 nam sinh 14 tuổi tử vong; 01 nam học sinh trong lúc tắm tại bể bơi tại thôn Sinh Cờ (Hà Tĩnh) không may đuối nước tử vong; 02 cháu nhỏ đuối nước thương tâm tại ao của nhà thờ ở Nam Định; em N.X.L (sinh năm 2009, tỉnh Quảng Bình) đi tắm cùng bạn và bị đuối nước; cháu P.M.T (sinh năm 2014, Bắc Giang) bị ngã ở chân cầu và đuối nước tử vong; tắm sông Nhật Lệ, 1 nam sinh lớp 8 ở Quảng Bình bị đuối nước tử vong; Cháu bé 10 tuổi bị đuối nước ở khu vực mỏ đá tỉnh Thanh Hóa; 03 cháu bé 7 tuổi bị đuối nước tại hồ chứa nước xã Nậm Chạc, tỉnh Lào Cai,...

<sup>2</sup> Vụ việc bạo lực học đường trường THCS Cụ Đồng (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ), trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy, Hậu Giang); vụ gọi học sinh trường khác đến đánh bạn xảy ra ở thành phố Vinh, Nghệ An, ba nữ sinh tham gia đánh nhau đã bị đình chỉ học từ 5-6 ngày; vụ nam sinh bị 3 bạn cùng trường THPT Việt Vinh (Hà Giang) đánh hội đồng sau giờ học; vụ việc nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng, lột áo ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó phát tán đoạn phim trên mạng xã hội.

ngghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Thanh niên mong muốn và đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản, nhất là môi trường gần các mỏ khai thác vật liệu xây dựng; có biện pháp hiệu quả trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn, đặc biệt là rác thải rắn; xử lý nước thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề để bảo vệ môi trường.

Thanh niên phản ánh về công tác quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn hạn chế, việc áp giá đền bù đất ở một số nơi chưa sát với giá thị trường. Đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường đối thoại, triển khai đồng bộ các giải pháp có hiệu quả đảm bảo đúng quy định về quản lý nhà nước gắn với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Thanh niên phản ánh tiến độ thi công một số công trình giao thông thi công chậm, việc hoàn trả mặt bằng đường sau khi thi công các tuyến cấp, thoát nước chất lượng kém; một số dự án không thực hiện đúng cam kết đầu tư gây lãng phí nguồn lực, tài nguyên. Thanh niên đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quan tâm bố trí các khu vực bãi đỗ xe trong dự án hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư mới; trong thực hiện phát triển đô thị phải chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát chất lượng môi trường đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới đô thị xanh, đô thị sinh thái; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Ở một số địa phương tình trạng rác thải trong sản xuất nông nghiệp, rác thải trong sinh hoạt của người dân chưa được thu gom, xử lý kịp thời; tình trạng lạm dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu vẫn còn diễn ra, dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, nhiễm độc đất. Thanh niên ở một số nơi phản ánh việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn gặp khó khăn vì thiếu phương tiện thu gom, vận chuyển, thiếu bãi rác trung chuyển. Một số nơi tự đốt rác hoặc vứt rác bừa bãi ở các bãi đất trống hay ven bờ sông gây ô nhiễm môi trường. Một số công trình xây dựng lớn trong khu dân cư, cơ sở sản xuất không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Hiện nay tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn chưa được ngăn chặn xử lý dứt điểm, gây sạt lở, xói mòn lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng, các nhà máy xi măng; ô nhiễm không khí, nước, tiếng ồn ở khu dân cư do một số cơ sở khai thác vật liệu xây dựng, gia trại, trang trại chăn nuôi, cơ sở làm nghề,... vẫn chưa được ngăn chặn xử lý hiệu quả. Cụ thể, một số tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do lưu lượng xe vận chuyển vật liệu khai thác và sản phẩm của nhà máy xi măng gây khói, bụi ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, nhưng đến nay các doanh nghiệp chưa quan tâm phối hợp với chính quyền để sửa chữa (tuyến đường từ thị trấn Nông trường Lê Ninh đi Ngân Thủy). Tình trạng nổ mìn của một số Công ty khai thác đá trên địa bàn gây



rung chấn mạnh, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của thanh niên (tại xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), Trường Xuân (Quảng Ninh), Quảng Đông (Quảng Trạch), Tiến Hóa (Tuyên Hóa)... Tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước do chất thải trong chăn nuôi lợn của Công ty TNHH tại thôn Rào Trù, xã Trường Xuân... Tình trạng quản lý đất đai vẫn còn nhiều bất cập; việc mua bán, khai thác đất san lấp mặt bằng, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất công... vẫn còn xảy ra nhiều nơi.

### **7. Tình hình dư luận thanh niên đối với các vấn đề xã hội**

Thanh niên đang quan tâm và thảo luận về việc Ứng dụng thanh toán Apple Pay chính thức ra mắt tại Việt Nam. Theo đó, người dùng có thể tích hợp thẻ ngân hàng vào Apple Pay để thanh toán các giao dịch bằng iPhone, Apple Watch, iPad, thậm chí cả Macbook. Thanh niên cho rằng trong thời đại công nghệ phát triển mạnh như hiện nay, giao dịch không tiền mặt ngày càng phổ biến, việc tích hợp thanh toán vào đồng hồ hay điện thoại giúp mỗi người tối ưu vật dụng cần thiết khi ra đường. Cùng với đó, thanh niên cũng mong muốn rằng các cơ quan chức năng sẽ có nhiều quy định bảo vệ người sử dụng thanh toán không tiền mặt, tạo lòng tin và ổn định tâm lý cho người dùng để có thể nhanh chóng tiến tới một xã hội số không tiền mặt. - Thanh niên quan tâm và chia sẻ về thông tin cảnh báo thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào các trường học và trong cộng đồng.

Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm đến hai đêm trình diễn của nhóm nhạc Black Pink tại Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, có một số nhóm vấn đề nổi lên, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và theo dõi sát sao hành trình, hoạt động của nhóm nhạc tại Việt Nam, thể hiện mong muốn được tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc Black Pink; nhiều người cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa, hình ảnh đêm nhạc sôi động của Việt Nam được truyền đi khắp thế giới, qua đó, thấy được một Việt Nam thân thiện, mến khách, hoà bình và có đủ khả năng tổ chức những sự kiện mang tầm quốc tế, cần được ghi nhận. Cũng có nhiều ý kiến tiếp cận từ góc độ công nghiệp văn hoá, khẳng định sự phát triển của ngành công nghiệp văn hoá Hàn Quốc là một bài học đáng tham khảo cho Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có một số luồng ý kiến đặt ra vấn đề “cuồng” thần tượng của một bộ phận các bạn trẻ ở Việt Nam; nhắc lại việc công ty tổ chức chương trình đăng hình ảnh bản đồ vi phạm chủ quyền của Việt Nam kêu gọi tẩy chay đêm diễn.

Dư luận cho rằng thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của thanh thiếu niên, đồng thời gây ra các hậu quả trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế, xã hội và nặng hơn có thể dẫn đến các rối loạn tâm thần. Thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng có thể kiểm soát hoạt động mua bán thuốc lá điện tử trên thị trường bao gồm loại, số lượng được bán ra thị trường và đối tượng được mua nó, cùng với đó có thể tuyên truyền sâu rộng về tác hại của thuốc lá điện tử trên các kênh thông tin, truyền thông. Bên cạnh đó, dư luận thanh niên cũng kêu gọi mọi người, đặc biệt là giới trẻ nên chủ động tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử và ý thức về việc không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh.

Dư luận thanh niên quan tâm đến trào lưu ghép mặt mình vào các video có sẵn của các app như Faceplay, Reface,... để trở thành các người mẫu, hoa hậu, các cô gái xinh đẹp cổ trang của Trung Quốc; khi đã có được dữ liệu này, các đối tượng dễ dàng sử dụng gương mặt đó vào các mục đích xấu trên Internet, như ghép vào các video có nội dung đồi trụy hoặc giả mạo khuôn mặt để thực hiện hành vi lừa đảo.

Dư luận thanh niên đặc biệt quan tâm và bày tỏ đau xót trước vụ cháy xảy ra ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong. Dư luận chia sẻ sự mất mát với gia đình và người thân các nạn nhân, nhiều ý kiến bày tỏ sự tán thành khi cơ quan có thẩm quyền đã xem xét truy tố người chủ căn chung cư mini về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dư luận cũng chia sẻ nhiều hình ảnh dũng cảm cứu người của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, sự hỗ trợ của người dân xung quanh và những người đi đường, tất cả đều nỗ lực để cứu người ra khỏi đám cháy; đồng thời bày tỏ sự đồng tình khi chính quyền triển khai biện pháp rà soát, kiểm tra các chung cư, tập thể về các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, thanh niên mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và quyết liệt trong triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy để giảm thiểu những hậu quả thương vong xảy ra. Cũng từ vụ việc này, nhiều gia đình mới bắt đầu quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm khi xảy cháy. Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, chia sẻ với mất mát của các gia đình trong vụ cháy, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- BTT UBTW MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Bí thư các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BTG, VP.

(để báo cáo)

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN**  
**CHẤP HÀNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Quốc Huy**